

จนท.คุมป่า24ชม.

ป้อง'มือบอน-ค้ายา'ลอบเผา กำหนดขู่ลาออกจนถูกศาลโทษ

9 จว.เหนือปรับแผนแก้ควันพิษ จัดชุดกำลังผสม
กินนอนพื้นที่เสี่ยง 24 ชม.สกัดไฟป่า-ลอบเผา ด้าน
ทหารพบ 2 สาเหตุแก๊งค้ายาจุดไฟไล่ จนท.-เผา
ทำเกษตร ขณะที่กำนัน-ผญบ.ขู่ลาออก จนโดน
ศาลโทษ ปล่อยให้มีไฟป่าเจอปลด

อ่านต่อหน้า 4

คุมป่า

หลังจากนายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการ
หน่วยงานภาครัฐและร่วมมือภาคเอกชนและ
ประชาชนแก้ปัญหาควันพิษในภาคเหนือ โดย
จัดเส้น 7 วันลดจำนวนจุดความร้อนลงให้ได้
เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 เมษายน พล.ต.บัญชา
ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้โพสต์เฟซบุ๊ก
ส่วนตัวว่า “วันนี้เป็นวันแรกที่พวกเราปรับ
แผนการทำงานแก้ไขวิกฤติหมอกควัน 9

จังหวัดภาคเหนือ กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการที่
มีเกณฑ์การเสี่ยงสูงของแต่ละจังหวัด ลงรายละเอียด
ไปถึงตำบล โดยมีการประชุมร่วมกัน
ในทุกภาคส่วนโดยมีท่านนายอำเภอและท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บัญชาการกองกำลัง
รักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัด เป็น
ผู้ร่วมกันคิดทำ think Tank กำหนดระบบพื้นที่
ปฏิบัติการที่มีเกณฑ์การเสี่ยงไฟไหม้ป่า

ขั้นตอนไปวันนี้ 3 เมษายน เราจะจัดกำลัง
ผสมสนธิร่วมกันระหว่างประชาชนจิตอาสา
เพื่อนๆ ตำรวจ เพื่อนๆ ทหาร เป็นกลุ่มชุด

ปฏิบัติการเข้าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อป้องกันพื้นที่
มิให้เกิดไฟไหม้ป่าและลาดตระเวนเขต เก็บ
บันทึกข้อมูลพื้นที่เพื่อเตรียมใช้วางแผนในการ
แก้ไขพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวเพื่อใช้ในการวางแผน
ระยะยาวของปีต่อไปครับ...”

นอกจากนี้โพสต์อีกว่า “การจัดกำลังต้อง
เป็นกลุ่มคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ทนตรากตรำ
และเดินทางในพื้นที่ทุรกันดารได้ในภารกิจ
7 วันเป็นเบื้องต้น ตั้งแต่วันนี้วันที่ 3 เมษายน-
9 เมษายน ชุดปฏิบัติการจะอยู่ในพื้นที่ พักแรม
ในพื้นที่ ดังนั้นเสบียงกรังและน้ำต้องเตรียม
ไปหรือต้องเตรียมจุดในการส่งกำลังบำรุง
ทุกชุดปฏิบัติการจะต้องมีระบบการติดต่อ
สื่อสาร เพื่อรายงานสถานการณ์หรือเหตุด่วน
มาให้หน่วยบัญชาการของตนในพื้นที่ เพื่อแจ้ง
ท่านนายอำเภอในพื้นที่ทราบและร่วมแก้ไข
ปัญหาเป็นเบื้องต้น รวมถึงต้องชี้จุดไฟไหม้
เพื่อเพิ่มเติมกำลังเข้าไปดับไฟหรือจัดส่ง
เฮลิคอปเตอร์ไปทิ้งน้ำดับไฟได้...”

“การประกาศปิดป่าของท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ ต้องถูกนำมา



■ ยังไม่คลี่คลาย ■ สถานการณ์หมอกควันในตัวเมืองเชียงใหม่ยังไม่คลี่คลาย ค่าฝุ่นละอองขนาดพีเอ็ม 2.5 ยังเกินมาตรฐาน และมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าในหลายอำเภอเริ่มทุเลาลง เมื่อวันที่ 3 เม.ย.

บังคับใช้และมีกรณีโทษทางกฎหมาย หากตรวจพบและให้บันทึกผู้ตรวจพบในป่าว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติหรือเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่หรือไม่ และจุดประสงค์คือเข้าไปในป่าต่างๆ ที่เขาประกาศปิดป่าแล้วทำไม เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของคนและชุมชนที่ต้องการเข้าไปในพื้นที่ป่า เขตเสี่ยงไฟใหม่นั้นๆ ครับ”

● เชียงใหม่จัดชุดฉก.ลง83ตำบล

ที่ศูนย์ประชุมมานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าใน จ.เชียงใหม่ ว่านายกรัฐมนตรีนคริได้มอบหมายนโยบายหลักคือต้องยุติการเผาไหม้ในพื้นที่ของ 9 จังหวัดในภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก และอุตรดิตถ์ โดยในส่วนของเชียงใหม่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทุกส่วน มีนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 ซึ่งรับมอบหมายจากกองทัพภาคที่ 3 มาร่วมกับทางจังหวัด ตลอดจนจนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่ (2 เม.ย.) โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าพื้นที่ตรงไหนที่มักเกิดเหตุลักลอบเผาป่าเป็นประจำและเกิดจุดฮอตสปอตเป็นประจำจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานเป็นหลัก ส่วนพื้นที่ทำการเกษตรและริมทางจะน้อยมาก จากที่ทางอำเภอให้ข้อมูลปรากฏว่ามีพื้นที่ 23 อำเภอ จากทั้งหมด 25 อำเภอ มีพื้นที่ตำบลที่มักจะมีเกิดเหตุที่ลักลอบเผาป่าทั้งสิ้น 83 ตำบล

ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.) เพื่อยับยั้งได้อย่างรวดเร็วและแฝงตัวอยู่ใน 83 ตำบล และจากการที่ดำเนินการมาหลายครั้งประสบการณสอนให้รู้ว่าในการที่เราเข้าไปประจับเหตุจากไฟอย่างยากลำบากและพอเราลอยหลังกลับมักจะมีเกิดไฟป่าขึ้นจุดเดิมหรือจุดใหม่อาจจะเป็นเพราะดับไฟไม่สนิทหรือผู้ลักลอบทำหายอำนาจรู้อยู่บ้าง

ส่วนเรื่องของการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยไปแล้ว 1,700,000 ชิ้นรวมทั้งในส่วนที่จัดซื้อเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งและในส่วนที่ได้รับ

บริจาคและตอนนี้เราจะให้ไปทุกอำเภอ รวมทั้งสถานีอนามัย หากมีประชาชนต้องการหน้ากากอนามัยก็ให้แจ้งว่าสามารถรับได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งรวมทั้งสถานีอนามัยด้วย

นายคมสัน กล่าวอีกว่า สำหรับไฟไฟไหม้ป่าในดอยหลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รมว.เกษตรฯ ได้พูดไว้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ไฟต้นของนักท่องเที่ยว มีพืชพรรณ สัตว์ป่าจำนวนมาก ซึ่งการเข้าไปดับไฟป่าเป็นไปด้วยความยากเนื่องจากเป็นหน้าผาสูงชันควรระวังอุบัติเหตุไฟป่าจากข้างล่างไปข้างบนและขณะนี้กำลังควบคุมและเฝ้าระวังในพื้นที่เพื่อป้องกันการปะทุขึ้นอีก

“จุดฮอตสปอตเกิดขึ้นใน 13 อำเภอ 46 ตำบล และมีจุดฮอตสปอตทั้งหมด 161 จุด เราได้ดับไปแล้วและเหลืออีก 17 จุดที่กำลังดำเนินการอยู่ และยอดในการดำเนินคดีปัจจุบันมี 66 คดี และที่จับตัวได้มีประมาณ 10 กว่าคน” นายคมสัน กล่าว

เมื่อถามถึงกรณีการจับกุมชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่เป็นอาสาดับไฟป่าแต่จุดไฟเผาป่าดอยหลวง นายคมสัน กล่าวว่า ขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ซึ่งการหยุดยั้งไฟป่ามีหลายวิธีตั้งนั้นในบางครั้งต้องกำจัดเชื้อเพลิงโดยกำจัดเศษใบไม้ โดยการกวาดแต่ถ้ากวาดไม่หมดก็ต้องจุดไฟเพื่อให้เป็นแนววางเพื่อจะไม่ให้เชื้อเพลิงลุกลามลงมา ทั้งนี้โดยเจตนาเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันเองอาจจะช่วยกำจัดเชื้อเพลิงแต่ไม่ได้สื่อสารกันและไม่ได้ดูให้ถี่ถ้วนว่าเพื่อนที่อยู่ข้างบนยังไม่ได้ลงมาและถ้าเป็นชุดเดียวกันถือว่าอันนี้ก็จะอนุโลมได้ แต่ถ้าเป็นคนที่ยังฝ่าฝืนและทำหายอำนาจรู้อาจจำเป็นต้องจับกุมดำเนินคดีเด็ดขาด

● ตร.จับชรบ.ดับไฟเหตุเข้าใจผิด

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมนายบุญขึ้น แสนคำหมื่น อายุ 56 ปี ชุด ชรบ.ประจำหมู่บ้านถ้ำ เป็นผู้ก่อเหตุจุดไฟบริเวณป่าหลังรีสอร์ทบ้านแสนคำ หมู 5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในช่วงที่กำลังมีการดับไฟป่าบริเวณด้านหลังม่อนพระจันทร์ทรงกลด และทำให้ไฟลุกลามเข้าหาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้นายบุญขึ้นรับสารภาพว่าได้จุดไฟเผาป่าจริง โดยไม่มีความตั้งใจจุดหรือเผาจากศูนย์อำนวยความสะดวกไฟป่าจึงถูกแจ้งข้อหา

พร้อมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงดาว ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อมา พล.ต.ต.พิเชษฐ จิระนันต์สิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่เปิดเผยถึงกรณีนี้ว่า จากกรณีข่าวจับกุมชายวัย 56 ปี หลังอาสาเข้าดับไฟบริเวณดอยหลวงเชียงดาวแต่กลับลอบจุดไฟด้านล่างเชิงดอยโดยเจ้าหน้าที่กำลังทำแนวกันไฟสกัดเพลิงด้านบนจนไฟลุกลามเข้าหาเจ้าหน้าที่เกือบถูกไฟคลอกจนมีการแจ้งความดำเนินคดีนั้น ล่าสุดได้รับรายงานว่าเป็นเหตุเข้าใจผิดเนื่องจากอาสาสมัครที่ถูกจับกุมไม่มีความรู้ในเรื่องของการทำแนวกันไฟและเข้าใจว่าสามารถทำแนวกันไฟบริเวณด้านล่างดอยได้ ในขณะที่ยังมีเจ้าหน้าที่ดับไฟอยู่บนดอย ซึ่งในเรื่องดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการทำแนวกันไฟให้แก่ออาสาสมัครที่เข้าช่วยดับไฟ

● มือมืดเผาป่าลุกลามกุกิวัดอด

มีรายงานว่าเวลา 03.00 น.วันที่ (3 เม.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ปลัด บ้านนอก” ได้โพสต์คลิปวิดีโอไฟไหม้บริเวณโรงครัวของวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ต.ท่าเตือ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยโรงครัวดังกล่าวปัจจุบันใช้เป็นกุฏิของพระและเณรตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นบันไดนาคของวัดแห่งนี้ และขณะเกิดเหตุได้มีชาวบ้านช่วยกันดับเพลิงกันอย่างจ้าละหวั่นแต่เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยพระเณรที่อาศัยอยู่ในกุฏิดังกล่าวรีบวิ่งหลบหนีออกมาได้ทันเมื่อเพลิงสงบพบว่ากุฏิถูกไหม้เสียหายทั้งหมดแล้ว

จากการสอบถามพระเณรภายในวัดทราบสาเหตุเพลิงไหม้มาจากมือมืดลักลอบจุดไฟเผาป่าบริเวณใกล้กุฏิวัดจนไฟป่าลุกลามมาใกล้กุฏิและเกิดสะเก็ดไฟตกมาใส่และเผาผลาญทุกอย่างเสียหายทั้งหมด ทั้งมีชาวบ้านและพระเณรได้ประณามการกระทำของคนลักลอบเผาป่าแต่ไม่สามารถตามจับกุมตัวได้

● เชียงรายจัดชุดฝังตัวพื้นที่เสี่ยง

ส่วนที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจัญ ปรังษ์สุกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมชี้แจงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมี พล.ต.ธัชฉภากร คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือโดยจังหวัดได้รับนโยบาย

จากที่ประชุมมากำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งกำหนดตัววัดประสิทธิผลของปฏิบัติการ จากการเกิดจุดยอดจุดต่ำสุดและหมดยุคไป ในที่สุดภายใน 7 วันถึงวันที่ 15 เมษายน โดยมีการโอนงบประมาณที่รับผิดชอบด้วยการฝึก กำลังร่วมกัน 4 ฝ่าย พลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา โดยจัดกำลังตั้งเป็น ชุดปฏิบัติการและกระจายบทบาทให้ผู้นำท้องถิ่น ทหารระดับให้เข้ามาร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวังหลัง ดับไฟไม่ให้มีการจุดซ้ำ

● ทหารแลค้ายาเผาป่าไล่เจ้าหน้าที่

วันเดียวกันที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้จัดเสวนาหัวข้อ “MFU Voice for Clean Air” เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาหมอกควันโดยมี รศ.ดร.วิรัช ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง

พ.อ.อุไร ศรีม่วงสุข หัวหน้ากองข่าว กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบก ที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช กล่าวในงานตอน หนึ่งว่า การเกิดไฟป่าเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ อย่างแน่นอน ซึ่งจากการลงพื้นที่แล้วพบว่า มี 2 สาเหตุ คือ สาเหตุแรกเกิดจากขบวนการค้า ยาเสพติดซึ่งอาศัยช่วงเวลานี้จุดไฟเพื่อขับไล่ เจ้าหน้าที่ที่คุมอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อจะได้ ล่าเหยี่ยวยาเสพติดเข้ามายังภายในประเทศซึ่ง เจ้าหน้าที่ที่พบปัญหานี้บ่อยครั้ง และสาเหตุ ที่สองเกิดจากการเผาเพื่อทำการเกษตรของ ประชาชน รวมไปถึงการเผาเพื่อสร้างควา มมั่นคงเพื่อลดความเชื่อมั่นฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้วย

● เร่งดับไฟป่าใกล้ดอยแม่สลอง

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.เชียงราย ด้วย ว่าบริเวณบ้านสามสูง ซึ่งเป็นบ้านบริวารของ บ้านอาหม่ม ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง ใกล้สถานีที่ท่องเที่ยวดอยแม่สลอง ได้เกิด ไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้าง โดยพบว่าไฟเริ่ม ลุกไหม้เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นโดย เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหารพราน ทพ.31 ทหารจาก บก.ควบคุม ฉก.ม.2 กอง กำลังผาเมือง ร่วมกับอาสาสมัครจากชุมชนเข้า ดับไฟแต่เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะเป็น พื้นที่ดอยสูงสลับกับหุบเขาลึกโดยในช่วงกลาง ค่ำคืนไฟที่ลุกไหม้ป่าเป็นแนวยาวบนสันเขา ได้อย่างชัดเจนและเปลวไฟแรงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าบริเวณดังกล่าวจะเสียหายจากไฟไหม้ ในครั้งนี้แล้วหลายสิบไร่

● “กำนัน-ผญบ.”จุนถกคาคโตษ

ส่วนสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งที่นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกคำสั่ง ประกาศห้ามเข้าป่าและเก็บหาของป่าอย่างเด็ด ขาดตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา และมี คำสั่งเมื่อวานนี้ (2 เม.ย.) ผ่านแอปพลิเคชัน โลกกลุ่มของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุว่า “ด่วน ที่สุด ให้ท่านนายอำเภอเรียกกำนันหรือแจ้ง กำนันทุกตำบลให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ว่าที่ประชุมโดยท่านนายกฯ เป็นประธานให้ลด จุดยอดจุดต่ำสุดให้ได้ทุกวันนี้และวันนี้ไปอีก 7 วัน หากมีจุดยอดจุดต่ำสุดหมู่บ้านใด ปลดปล่อย ไฟป่า ต้องสอบวินัยและไล่ออกทุกคนให้ รับแจ้งโดยด่วน”

อย่างไรก็ตาม จากการเผยแพร่ข้อสั่ง การ 11 ข้อของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี โดยสำนัก ประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้ มีข้อใดระบุว่าหากหมู่บ้านใดปล่อยให้มีไฟป่า ต้องสอบวินัยและไล่ออกทุกคน ซึ่งประเด็น ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มกำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน และมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้จะรวมตัวกัน ลาออกจากตำแหน่งทั้งหมด

แหล่งข่าวผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งระบุว่า การ แก้ไขปัญหาไฟป่าของ จ.แม่ฮ่องสอน ถ้าปีใด ผู้ว่าฯ เข้มงวดจะจับกุมคนเผาป่าแล้วจะพบการ ต่อต้านจากคนในพื้นที่และมีการลอบเผาป่ามาก ยิ่งขึ้น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในทุกปีที่ผ่านมาทาง จังหวัดได้รับงบประมาณสนับสนุนหลายสิบล้าน บาทแต่เงินที่ตกลงไปถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เทียบยังไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ ทั้งหมดทำให้เกิดข้อครหาจากกำนันและผู้ใหญ่ บ้านมาโดยตลอดและมองว่าจังหวัดไม่ค่อยให้ ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ ดันเหตุ แต่เล็งมุ่งไปที่การแก้ปัญหาปลาย เหตุซึ่งไม่สอดคล้องกันและทำให้ปัญหาไฟป่า รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม

ทั้งนี้จะเห็นว่าก่อนจะมีคำสั่งประกาศปิดป่า และห้ามราษฎรเข้าไปเก็บหาของป่าปริมาณจุด ยอดจุดต่ำสุดไม่เกิน 200 จุดทั้งจังหวัด แต่หลังจาก ประกาศดังกล่าวออกมาก็ทำให้เกิดไฟป่าสูงเกือบ 600 จุด ซึ่งการแก้ไขปัญหาไฟป่าทางราชการ ต้องเข้าใจถึงบริบทของคนที่อาศัยอยู่กับป่า การ ประกาศดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราษฎรชาวเขา ที่อาศัยอยู่ในป่าและยังชีพด้วยการเก็บหาของ ป่ามาดำรงชีวิต ทำให้ดำรงชีพและยังไม่ให้ ความร่วมมือเจ้าหน้าที่รัฐจึงทำให้ปัญหาไฟป่าไม่

สามารถแก้ไขได้ และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน

● ในหลวง-พระบรมวงศ์ทรงห่วง

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.วิรัช สุนทรบุรุษภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ เชิญพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือที่กำลัง ประสบปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง ขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งทรงให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนเสียสละ โดยรัฐบาลจะบูรณาการ ทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลดพื้นที่ที่มีจุดความร้อน หรือฮอตสปอต ภายใน 7 วัน พร้อมทั้งประสาน ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีความ เข้าใจปัญหาและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

“นายกฯ เน้นย้ำว่า พระราชวงศ์ทรงติดตาม ความทุกข์ร้อนของพสกนิกรอยู่ตลอดเวลาและ ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ ไฟป่าเป็นอย่างมาก ถ้าสุดท้ายพบกแต่ริยเม ขยายผลเรื่องการฝึกผจญเพลิงและดับไฟป่า ตามแนวพระราชดำริให้เป็นรูปธรรม ส่วนของ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ร่วมกับภาคเอกชน ขณะนี้กำลังช่วยกันบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองใน ทุกวิถีทางอย่างเต็มที่เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย โดยเร็วที่สุด” พล.ท.วิรัชกล่าว